



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๒๙๙

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเขาวลัษณ์ ทิมพะนิตย์)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๔๗ ปีที่ ๓๐  
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

## กทม. ชี้แจง

- ❖ คชก.กทม.พิจารณา EIA คอนโดฯ เอกมัย ซ.๑ ตามหลักเกณฑ์-ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
- ❖ กทม.รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าต่อเนื่องไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพฯ มากกว่า ๔ ปี

### ❖ คชก.กทม.พิจารณา EIA คอนโดฯ เอกมัย ซ.๑ ตามหลักเกณฑ์-ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนำชาวบ้านในพื้นที่ซอยเอกมัยซอย ๑ และซอยสุขุมวิท ๖๑ เขตวัฒนา มายื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อฟ้อง ผอ.สำนักการโยธา ผอ.เขตวัฒนา และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ฐานใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารชุดขนาดใหญ่ ซึ่งก่อสร้างในย่านที่อยู่อาศัยและมีซอยแคบ ความกว้างของซอยไม่ถึง ๖ เมตร ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้า-ออกซอยในช่วงเวลาเร่งด่วน และได้รับผลกระทบทั้งจากกำแพงบ้าน ผนัง พื้นซำรูดพังเสียหาย เสียงดังและฝุ่นละออง รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยังไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ว่า โครงการก่อสร้างอาคารชุดขนาดใหญ่นี้ดังกล่าวคือ โครงการ The Reserve ๖๑ Hideaway โดยบริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แจ้งความประสงค์ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แบ่งเป็น ๑) อาคาร ๗ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น (อาคาร ๓) พื้นที่ ๙,๔๗๖ ตร.ม. ใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย (๘๐ ห้อง) พาณิชยกรรม (๑ ห้อง) จอดรถยนต์ ๒) อาคาร ๗ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น (อาคาร ๔) พื้นที่ ๘,๐๖๗ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง ใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย (๘๔ ห้อง) จอดรถยนต์ และทางเชื่อมระหว่างอาคาร (ระหว่างอาคาร ๓ และอาคาร ๔) ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ เรียบร้อยแล้ว สำหรับทางเข้าออกของอาคาร ได้ตรวจสอบถนนสาธารณะบริเวณดังกล่าว พบว่ามีความกว้าง ๘ - ๑๐ เมตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของข้อบัญญัติ กทม. เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔ ส่วนถนนการะจ่ายยอมการพิจารณาทางเข้าออกหากมีการยินยอมและความกว้างเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารก็สามารถใช้เป็นทางเข้าออกได้ ซึ่งการจดทะเบียนจ่ายยอมเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดิน ส่วนการขุดและถมดินได้กำหนดวิธีการขุดและถมดิน แต่ไม่ได้กำหนดจุดทิ้งดิน สำนักการโยธาได้ตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

นายวิรัตน์ ...

นายวิรัตน์ มั่นสนธิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๐ ซึ่ง คชก.กทม. มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ดังกล่าว และได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๐ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวได้จัดทำรายงาน EIA เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบกับได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการชดเชยเยียวยาไว้ครบถ้วนแล้ว จึงมีมติให้ความเห็นชอบรายงาน EIA โครงการก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว และจากการตรวจสอบข้อมูลในรายงานฉบับสมบูรณ์ พบว่ามีการระบุวางน้ำสาธารณะประโยชน์อยู่ในผังโฉนดที่ดินของโครงการด้วยแล้ว

นางสาวสุชिरา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๕ สำหรับอาคารข้างเคียงที่ได้รับความเสียหาย สำนักงานเขตวัฒนาได้ประสานเจ้าของโครงการเข้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันได้มีหนังสือแจ้งบริษัทเจ้าของโครงการให้ปฏิบัติตามรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด

\*\*\*\*\*

❖ กทม.รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าต่อเนื่อง - ไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพฯ มากกว่า ๔ ปี

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงการกำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ อายุตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไปว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่ร้ายแรง คน หรือสัตว์ที่เป็นโรคนี้อาจเสียชีวิตทุกราย แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นประจำทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาสำนักอนามัย โดยศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง ๖๙ แห่ง สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข และสำนักงานเขต ๕๐ เขต ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในบริเวณวัด ศาสนสถาน ชุมชน และโรงเรียน ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกในช่วงเดือนมีนาคม และครั้งที่ ๒ ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งในแต่ละเขตจะหมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่าง ๆ โดยออกหน่วยวันละ ๕๐ หน่วย ครั้งละ ๑๐ วันทำการ รวม ๕๐๐ จุดในพื้นที่ ๕๐ เขต เพื่อให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในกรุงเทพมหานครไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามานานกว่า ๔ ปี (รายสุดท้ายวันที่ ๗ ก.ย. ๕๙) และไม่พบสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๒

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทั้งก่อนเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและหลังเกิดโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อให้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบแผ่นพับและเฟซบุ๊กกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข [www.facebook.com/rabiesbkk](http://www.facebook.com/rabiesbkk) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนรับทราบและตระหนักถึงการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสร้างภาคีเครือข่ายกับกลุ่มคนรักสัตว์ต่าง ๆ ในการช่วยกันทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อลดจำนวนและดูแลสวัสดิภาพสัตว์จรจัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อตัวสัตว์และสังคม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว อายุ ๓ เดือนขึ้นไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ เคลื่อนที่ใกล้บ้าน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อรับบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๙ มี.ค. ๖๔ สามารถสอบถามรายละเอียดจุดให้บริการในแต่ละวันได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทุกแห่ง และสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๗๔๑๗ และ ๐ ๒๒๔๕ ๓๓๑๑

\*\*\*\*\*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร